



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA

“Amazing Thailand Safety & Health Administration”

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร



วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ให้แก่ พระบรมมหาราชวัง “ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว” โดย พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารจากกรมอนามัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดย พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้รับมอบ มีคณะผู้บริหารกรมอนามัยและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบเฉพาะแต่ละประเภทกิจการ ทั้งนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ถือเป็นวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค



นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกรมอนามัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ๑) กำหนดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว ๒) จัดให้มีจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผู้เข้าชม ๓) มีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ๔) อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนหน้ากอกอนามัยเท่านั้นเข้าชมวัด ๕) มีเจลแอลกอฮอล์บริการให้นักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ๖) มีบริการรับชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัย ๗) มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ ๘) มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนไทยชนะ เพื่อใช้สำหรับติดตามความเสี่ยงด้วย

กรมอนามัยส่งเสริมให้คุณไทยสุขภาพดี

www.anamai.moph.go.th

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ